

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง

ผู้มาประชุม

๑. นายจำรอง	ยงยืน	ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
๒. นางกรรณิกา	บุญทา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
๓. นางสาววิจิตรา	เดชมี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๔. นางสาวอรนุช	สุริยกระจ่าง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๕. นางสาวระพีพรรณ	ธนสิริโกศล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๖. นางธนิดา	จันทะคาด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๗. สิบเอกปรีชา	หงษ์คำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๘. นายนิรุทธ์	ใจใส	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๙. นายจิรัฐ	คำมงคล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๑๐. นายโบล่ง	แช่เจียง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๑๑. นายอภิสิทธิ์	สุริยกระจ่าง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๑๒. นายณรงค์	จินะราช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๑๓. ว่าที่ร้อยตรี ภัคภณ	ศิริมงคล	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมหมาย	หลวงสอน	นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
๒. นายวัฒนะ	ทรงสิทธิเจริญ	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง
๓. นายอนุชา	โนวิชัย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง
๔. นายอินทร	จันทรส	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียง
๕. นายจิรพัฒน์	จารย์เจริญ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียง
๖. นายอภิชาติ	โนวิชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นางสุวิมล	ยานะธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายกิตติกร	แถลงนิตย์	หัวหน้าสำนักปลัด
๙. นางศศิพร	สุวรรณทา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๑๐. จำเอกพรศักดิ์	ธรรมสัต์ย์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ว่าที่ ร.ต.ภัคภณ ศิริมงคล ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา ผู้มาประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เลขานุการสภา ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ ปรากฏว่ามีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม
จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม จากนั้นเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า นายณรงค์ จินะราช เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอให้สมาชิกสภา ท่านใหม่ได้แนะนำตัวอีกครั้งครับ เรียนเชิญครับ

นายณรงค์ จินะราช
สมาชิกสภา เขต ๒

กระผม นายณรงค์ จินะราช สมาชิกสภา เขต ๒ รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน ตลอดจนทำหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบประสานงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นขอฝากให้สมาชิกสภา ได้แนะนำในการปฏิบัติตัวด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

เชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุม

นางกรรณิกา บุญทา
ประธานกรรมการฯ

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯ หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ไม่มีไม่เห็นชอบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่/พิจารณา

๕.๑ พิจารณาเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

ในการพิจารณาเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายกิตติกร แกล่งนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

เนื่องด้วย นายนิวัฒน์ คำตัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ตำแหน่ง กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงต้อง

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลเวียงได้แต่งตั้งสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบต่อไปครับ

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

การเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง

นายจิรัฐ คำมงคล
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายจิรัฐ คำมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ขอเสนอชื่อ นายนิรุทธ์ ใจใส เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายอภิสิทธิ์ สุริยกระจ่าง
ผู้รับรองคนที่ ๒ นางธนิดา จันดีะคาด
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติในที่ประชุม

มติที่ประชุม

เนื่องจากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียง ๑ คน คือ นายนิรุทธ์ ใจใส จึงได้รับเลือกเป็น

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการใช้จ่ายเงินสะสมฉบับล่าสุดให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดงานที่ผ่านมาและงานที่กำลังดำเนินการและจะให้ทางสมาชิกได้สอบถามขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงครับ

ว่าที่ ร.ต.ภักคณ ศิริมงคล
เลขานุการสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกฉบับที่ผ่านมา โดยให้ใช้เพียงฉบับนี้ฉบับเดียวเท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นมา สำคัญในระเบียบฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับทางสภาฯ ที่จะต้องรู้คือการใช้จ่ายเงินสะสม ในระเบียบฯ นี้ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๗ ดังนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ฉะนั้นถ้าหากสภาฯ ได้อนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของเทศบาลในระยะยาวด้วย ในเบื้องต้นได้ตรวจสอบทางกองคลังแล้วระเบียบฯ ฉบับนี้ได้แก้ไขอีกอย่างหนึ่งคือ ให้ทำยอดเงินสะสมกับเงินสำรองงบให้นำไปรวมกัน ฉะนั้นยอดเงินสะสมก็จะมากขึ้นและสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้น แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนยอดเงินสะสมนั้นในการประชุมครั้งต่อไป ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีจะได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจะแจ้งยอดเงินสะสมมีจำนวนเท่าใดและสามารถนำไปใช้ได้เท่าใดและคงเหลือเท่าใด ในส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้นทางนายกเทศมนตรีจะได้นำเรียนในที่ประชุมได้รับทราบเพิ่มเติม และในการที่จะขอใช้จ่ายเงินสะสมนั้นขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ดูแผนพัฒนาเทศบาลว่าอยู่ในแผนหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่แล้วโครงการที่จะทำอยู่ในแผน ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้หารือกับทางผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านในการใช้จ่ายเงินสะสมจะดำเนินการโครงการอะไรและต้องดูนโยบายของนายกเทศมนตรีว่าจะมีแนวทางที่จะพัฒนาในส่วนไหน ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายสมหมาย หลวงสอน ในการใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรี ไปนั้น จะต้องอยู่ในแผนพัฒนา ถ้าหากไม่มีในแผนพัฒนาจะต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านและบรรจุในแผนพัฒนาของหมู่บ้านให้เรียบร้อย ในการใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนด ในการใช้จ่ายเงินสะสมนายกเทศมนตรีเป็นผู้ขอให้สภาเทศบาลในการอนุมัติในการใช้จ่าย สภาฯ เห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ บทบาทของสภาเทศบาลผมได้ไปอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหนังสือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ไว้ที่ประธานสภาฯ เพื่อที่จะได้นำมาชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ บทบาทหน้าที่สภาฯ มีอะไรบ้างจะไม่ก้าวล่วงล่วงล้ำกัน ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกน้ำ และรถตู้พยาบาล ในส่วนของรถบรรทุกน้ำนั้นอยู่ในช่วงพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เพราะมีบริษัทได้อุทธรณ์ในการพิจารณาที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาฯ ได้ทำหนังสือหารือไปถึงกรมบัญชีกลางว่าสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ ทางกรมบัญชีกลางได้ทำหนังสือตอบกลับมาให้ดำเนินการพิจารณาผลอีกครั้งในส่วนของรถโฟล์ควินกองช่างนั้น มีบริษัทได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาแต่คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ในการตรวจรับหรือการพิจารณาต่างๆ นั้นข้าราชการเป็นผู้ตรวจรับ ถ้าหากผิดระเบียบก็จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้นั้น ในส่วนของการใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอให้สมาชิกสภาฯได้เข้าไปหารือร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านมีความต้องการอะไร

และเมื่อพร้อมแล้วให้แจ้งกองช่างไปสำรวจ งบประมาณหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งถ้าหากไม่พอคงต้องหารี้อีกครั้งในส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น นโยบายที่อยากให้ดำเนินการทำก่อนคือเรื่องถนนให้จบก่อน ในตอนที่ผมยังเป็นนายกเทศมนตรีอยู่อยากทำงานให้เต็มที่พัฒนาพื้นที่ แต่บางครั้งเราก็มีอุปสรรคเช่นเดียวกับรถบรรทุกน้ำ ถ้าหากเรามีรถตู้พยาบาลก็จะสามารถที่จะรับส่งผู้ป่วยให้กับทางโรงพยาบาลในจังหวัดได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้เสนอโครงการไป กรมส่งเสริมฯ เสนอไป ๔ - ๕ โครงการ ซึ่งได้งบประมาณในการทำถนนสายสามทุ่งงบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และรถบรรทุกขยะงบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะเพราะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะรถที่ใช้อยู่ชำรุดเสียหายเนื่องจากใช้งานเป็นเวลานานมากกว่า ๑๐ ปีที่ตั้งแต่สมัยเป็น อบต. ที่ผ่านมาก็ได้ใช้จ่ายเงินสะสมในการซ่อมรถบรรทุกขยะแล้ว ซึ่งคันใหญ่ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว ในส่วนคันเล็กก็จะนำเข้าซ่อมเช่นเดียวกัน ซึ่งหากได้คันใหม่มารวมเป็น ๓ คัน คันเล็กก็เอาไว้ใช้ขอยเล็ก ๆ คันใหญ่ก็เอาไว้ใช้บ้านห้วยเม็ง บ้านห้วยเวียงมายังบ้านห้วยกอก ในส่วนของคันเล็กเมื่อซ่อมเสร็จจะใช้ในส่วนของ บ้านทุ่งทราย บ้านทุ่งพัฒนา ทุ่งนา้อย ในส่วนของบ่อขายนั่นคาดว่าจะไม่ถึงปีบ่อขายนคงเต็ม เราจะไปตั้งที่ไหนปัญหาคือยังหาพื้นที่ไม่ได้ไปลงที่ไหนก็ไม่มีใครต้องการ ในส่วนของเทศบาลตำบลสันทรายอำเภอเทิง ได้ขอให้สภาฯ พิจารณาในการส่งขยะเข้าไปทำเชื้อเพลิงแต่เกิดอะไรไม่รู้ มีการประท้วงกันอยู่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงเชียงของก็ไม่มีที่จะตั้งเช่นเดียวกัน ในส่วนของการจัดงานร่วมกันเป็นผลสำเร็จ ซึ่งงานที่เราจะดำเนินการร่วมกันกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คือในช่วงประเพณีสงกรานต์ มีการแข่งขันเรือยาว โดยจะดำเนินการจัดงานที่ทำเรือบั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเวียง ต้องเตรียมพร้อมในการจัดเพื่อให้งานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ อย่างเช่นงานปีที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จ นายอำเภอเชียงของชมว่าทำไ้ คนมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพราะส่วนมากจะเป็นชนเผ่าม้ง ที่เข้ามาเที่ยวในส่วนของงบประมาณ ๔๗ ล้าน ในการทำแลนด์มาร์ค ขอสอบถามสภาฯ ในการปูพื้นถนนริมแม่น้ำโขงจะใช้ลายอะไร ในส่วนลายของปลาบึกเส้นมันเล็ก แต่เห็นในส่วนของจังหวัดหนองคาย เส้นทางจังหวัดหนองคาย - จังหวัดมุกดาหารที่เขาทำเป็นลายปัก ทางผู้รับจ้างได้ส่งลายมาให้เลือก แต่ขอสอบถามสภาฯ ก่อนว่าจะเอาลายอะไร เช่น ผ้าทอน้ำไหล ตีเส้นออกมาแล้วมันเล็กหรือเปล่า เดียวว่ากันอีกครั้ง เอาลายของริมโขงก็ได้ บริษัทนี้ทำไว้นะครับ ๕๐-๖๐ % ใช้เงินของจังหวัดครับ ก็ต้องขอบคุณนายอำเภอท่านเดิมที่ได้เสนอโครงการซึ่งงานอำเภอที่ปูกระเบื้อง ถ้าระยะยาวมันลอกหมด แต่นี่เขาใช้อย่างมะตอยอย่างดีระยะเวลา ๙๐ วัน ในส่วนของลายนั้น จะหารี้อีกครั้งครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางกรรณิกา บุญทา

ขอเสนอ ลายผ้าทอน้ำไหลคะ

รองประธานสภา

นายสมหมาย หลวงสอน

อย่างบ้านทุ่งนา้อยก็ชนะการประกวดลายผ้าปัก ซึ่งมีลวดลายสวยงาม เอาไร ผมจะได้

นายกเทศมนตรี

นำไปประชุมที่บ้านห้วยเวียง ถ้าสภาฯ เห็นชอบลายผ้าปัก จะได้ดำเนินการทำประชาคม

ให้ความเห็นชอบจะได้ไม่ต้องมาคัดค้านที่หลัง . อย่างเช่นโยธาเขาไปทำข้างบนตอย ประกวต
ลายตอกเสี้ยว ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น ต้องรีบทำประชาคม ให้ความเห็นชอบกันจะได้ไม่
ล่าช้า

ที่ประชุม

รับทราบ

ว่าที่ ร.ต.ภักคณ ศิริมงคล ขอสรุปการใช้จ่ายเงินสะสมที่ทางนายกเทศมนตรีได้แจ้งในที่ประชุมได้รับทราบ คือให้
เลขานุการสภา สมาชิกสภา ได้ประสานผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านสำรวจโครงการที่จะขอใช้จ่ายเงิน
สะสม ให้กองช่างให้ทำแผนออกไปสำรวจ คงเริ่มต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เปิดทำการมาก็
จะให้กองช่างทำแผนออกไปสำรวจ ออกแบบ ประมาณการมาให้เรียบร้อยภายใน
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เพราะหลังจากนั้นจะได้มาตรวจสอบ กำหนดประชุม เพื่อที่จะใช้
จ่ายเงินสะสมในวาระการประชุมในสมัยต่อไป ในสมัยแรกของปี งบประมาณ ๒๕๖๗
ในเดือน กุมภาพันธ์ ส่วนโครงการที่จะดำเนินการก็ขอให้อยู่ในแผนเป็นหลักก่อน
ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้มีนโยบายในการทำถนน โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจะได้ให้หมู่บ้านมี
โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงขึ้น แต่ละหมู่บ้านก็ไปดูว่าถนนหนทางที่อยู่ในแผนที่ดำเนินการเส้น
ไหนก็เสนอมา ถ้าติดขัดตรงไหนก็เสนอกองช่าง นี่ก็จะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมครับ

นายสมหมาย หลวงสอน ตามที่ปลัดเทศบาล ได้สรุปให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ประสานกองช่าง ในส่วนของสนามกีฬา
นายกเทศมนตรี บ้านทุ่งพัฒนา จะได้หารือกับผู้ใหญ่บ้าน เรื่องป่าไม้ นะครับ ก็ได้ไปทำสัญญา กับป่าไม้แล้ว
เขาจะโอนให้เป็นของเทศบาล เราอยากได้ตัวนี้มาทำสนามกีฬาที่บ้านทุ่งน้อย ในส่วนของ
บ้านทุ่งพัฒนามีปัญหาเรื่องรางระบายน้ำ บ้านห้วยเม็งรอลาดยางอย่างเดียว บ้านทุ่งทราย
ไม่มีสมาชิกสภา มีปัญหาเรื่องรางระบายน้ำ ตามที่ สท.อภิสิทธิ์ ได้เสนอเข้ามา ซึ่งอยู่ใน
แผนแล้วบ้านห้วยเม็งจะทำถนนสายทางไปน้ำตกเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายจิรัฐ คำมงคล นโยบายที่นายกเทศมนตรีให้ดำเนินการในส่วนของถนนใช้ใหม่ครับ
สมาชิกสภา เขต ๒

นายสมหมาย หลวงสอน ให้ทำถนนไปก่อน ถ้ามีปัญหาอื่นเร่งด่วน ก็สามารถเสนอมาได้ หมู่บ้านไหนมีพื้นที่กว้าง
นายกเทศมนตรี บ้านไหนงบประมาณไม่เพียงพอจะเพิ่มให้ อย่างบ้านใจไก่อถนนเยอะสุด ปีนี้ใจไก่อไม่ได้เลย ๔
ปีมานี้ ได้แค่ถนนตามโครงการฯ เท่านั้นครับ

นายณรงค์ จินะราช ขออนุญาตครับขอสอบถามกรณีพื้นที่ป่าบึงสีทองบริเวณพื้นที่ห้วยสะพานบ้านหาดไคร้ ขอ
สมาชิกสภา เขต ๒ ทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เราสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้ไหม

นายสมหมาย หลวงสอน ตั้งแต่สมัยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมาฐานะเป็นเทศบาล งบประมาณ ๒๐ ล้าน
นายกเทศมนตรี สส.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ผลักดันงบประมาณมาพัฒนาบริเวณห้วยทรายมา ปลัดเอกขอ
มา ๑๐ ล้านมาทำแหล่งท่องเที่ยวปลาบึงสีทอง ซึ่งเป็นโครงการที่มีปัญหา โดยมีสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานปราบปรามการทุจริต ลงตรวจซึ่งส่งผลกระทบจนถึงปัจจุบันไม่
สามารถทำอะไรได้เลย

นายณรงค์ จินะราช ไม่ได้รื้อครับ จะทำสวนพื้นที่ว่าง ให้ชาวบ้านปลูกผัก แบ่งเป็นลื้อคๆ ปลูกพืชดอก
สมาชิกสภา เขต ๒

นายสมหมาย หลวงสอน ต้องให้สภาฯ พิจารณาก่อนครับ ถ้าจะปลูกผักปลูกพืชต่างๆ เราต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เขา
นายกเทศมนตรี

นายณรงค์ จินะราช เราต้องเวรคืนที่ดินใหม่ครับ
สมาชิกสภา เขต ๒

นายสมหมาย หลวงสอน ไม่มีการเวรคืน บริเวณพื้นที่นี้มีปัญหาตลอด ถ้าอยู่ในเขตป่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้
นายกเทศมนตรี ถ้าแจ้งป่าไม้ก็ทำอะไรไม่ได้ ถือว่าเป็นการบุกรุกป่าไม้ หรือกรณีการขุดดินเช่นเดียวกัน
ต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยเพราะปัจจุบันกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวนมากควรศึกษาให้ดี

นายจิรัฐ คำมงคล พิพิธภัณฑสถานบึงสีทองที่มันร้างมานาน ทางเทศบาลสามารถเข้าไปจัดการ พัฒนา หรือ
สมาชิกสภา เขต ๒ ทำต่อได้หรือไม่ครับ

ว่าที่ ร.ต.ภักศถณ ศิริมงคล ขออนุญาตนำเรียนนะครับ ๑. พื้นที่ปลาน้ำจืดที่อยู่ในพื้นที่บ้านหาดใคร่ ไม่อยู่ในอำนาจ
เลขานุการสภา หน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียง พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่สามารถจัดให้ใครมาทำ
ประโยชน์ได้ นอกจากทางราชการเท่านั้น จะเอาไปจัดสรรให้ใครไม่ได้ ๒. พื้นที่ไม่ได้อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาล ที่นั่นทำอะไรไม่ได้ โครงการที่ทำไปแล้วก็มีปัญหา ถ้าอยากให้
เทศบาลเข้าไปดูแล ต้องส่งมอบ ถวายโอนให้เทศบาล โครงการนั้นไม่ได้ส่งมอบให้ และ
ยังมีร่องเรียนกันอยู่ ที่ว่าชาวบ้านจะเอาไปปลูกผัก สภาฯ ขออนุญาตไม่ได้ เทศบาลอนุญาต
ไม่ได้

นายสมหมาย หลวงสอน ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงไป กรณีเสาไฟฟ้าปลาน้ำจืดที่ท่าเรือบึงเช่นเดียวกัน ยังไม่
นายกเทศมนตรี สามารถทำอะไรได้ เพราะเทศบาลยังไม่ได้รับโอนโดยถูกต้อง เพราะสำนักงานปราบปราม
การทุจริตเข้าตรวจสอบอยู่ แต่ถนนรับโอนแล้ว มันไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล
เป็นงบประมาณเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ทางอำเภอเชียงของได้เสนอขอขอมมาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การที่เราทำอะไรต้องตรวจสอบให้ดีเพราะปัจจุบันมีหน่วยตรวจสอบจำนวนมาก
การจะทำอะไรไม่ใช่จะทำอย่างเดียว ฝ่ายบริหารก็เสี่ยง ต้องฝากสภาฯ ด้วยครับ อย่างบ้าน
ใจโก้ บ้านทุ่งดุก บ้านดอนมหาวัน บ้านห้วยเม็งได้งบประมาณไปแล้ว แต่บ้านใจโก้ได้แค่
ประจำปี ๒๕๖๕ แต่เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่และถนนมากที่สุด ปีนี้ใจโก้เอาเส้นหลักก่อนครับ
ชาวบ้านเขาร้องเรียน แต่ปีนี้บ้านทุ่งนาน้อย บ้านทุ่งทราย บ้านทุ่งพัฒนา ก็สบายใจแล้ว
จริงๆอยากทำสนามกีฬาให้บ้านทุ่งนาน้อย โดยจะต้องขอป่าไม้ให้ถูกต้องและป่าไม้จะโอนให้
เทศบาลรับผิดชอบ ถ้าเป็นสนามกีฬาก็ดีเพราะจะได้ให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่
ในงบประมาณ ๒๕๖๘ นายกฯ ต้องไปชี้แจงของงบประมาณโดยตรง อย่างกรณีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอน มหาวัน ได้งบประมาณมาแต่ทางผู้นำชุมชนไม่ให้ทำ ต้องส่งคืนงบประมาณ
ไป ในการที่จะขอของงบประมาณต่างๆ ต้องสอบถามว่าชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ไหม หลายที่
ที่เราเสนอไป กรมส่งเสริมฯ จะมองถึงความสำคัญ อย่างกรณีถนนสายวัดแก้วไปถึงบ้าน
ทุ่งนาน้อย งบประมาณของเทศบาล มีเพียงจำกัดมีแค่งบประมาณปีไม่สามารถดำเนินการได้

- งไฟฟ้าเราไม่สามารถทำได้ก็ต้องขอให้ไฟฟ้าดำเนินการโดยอุดหนุนทำการขยายเขตได้
- นายจิรัฐ คำมงคล** สมาชิกสภา เขต ๒
อย่างประปาเป็นประปาหมู่บ้านหรือภูมิภาคครับ อย่างบ้านโจโก้เป็นประปาหมู่บ้านของบประมาณซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน ได้ไหม ในส่วนงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- นายสมหมาย หลวงสอน** นายกเทศมนตรี
ในส่วนของประปาหมู่บ้านนั้น เช่นเดียวกับกรณีของบ้านห้วยเม็งที่ซบเมิสร์เสีย เทศบาลก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหา กรณีที่จะเข้ามาของงบประมาณต้องมีการผ่านประชาคมหมู่บ้าน และต้องดูความต้องการของชาวบ้านปัจจุบันทางบ้านโจโก้มีปัญหาเรื่องถนนเราก็ต้องแก้ไข ปัญหาในส่วนนี้ก่อน
- สิบเอกปรีชา หงษ์คำ** สมาชิกสภา เขต ๑
ขอสอบถามกรณีของบ้านห้วยเม็งชาวบ้านบางคนไม่เห็นด้วยที่จะทำถนนสายทางน้ำตก แต่แต่มีความต้องการที่จะพัฒนาภายในหมู่บ้าน เช่น ศาลาของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน สามารถทำได้หรือไม่เพราะชำรุดเสียหายมากขึ้น
- ว่าที่ ร.ต.ภักดิ์ ศิริมงคล** เลขาธิการสภา
ต้องดูในแผนพัฒนา ก่อน ถ้าไม่มีปัญหาถนน ท่านค่อยมาขอเรื่องอื่น ถ้าเช่นนั้นก็จะเสนอเรื่องอื่นไปเรื่อยๆ เพราะปัญหาของแต่ละหมู่บ้านมีเยอะ ตอนนีถนในหมู่บ้านมีปัญหาพอมีงบประมาณจะเอาไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะมีงบประมาณจำกัด ก็ไม่ได้ทำสักที แต่ถ้าไม่ทำเลย มันจะเสร็จเมื่อใด ท่านก็ต้องเอาแผนไปคุยกันก่อนตอนประชาคม
- นายจำรอง ยงยีน** ประธานสภาเทศบาล
ในกลุ่มไลน์สภาฯ ได้แจ้งแล้วว่านายกฯ มีนโยบายที่จะแก้ปัญหาเรื่องถนน ถ้าหากหมู่บ้านไหนไม่มีปัญหาเรื่องถนน ก็ไปดูแผนว่ามีปัญหาอะไรในลำดับถัดมาครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าหากไม่มี ขอแจ้งในส่วนของงานวิเคราะห์ ฯ เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้แต่ละท่านสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่ได้แจกจ่ายให้ครับว่าที่ผ่านมามีอะไรไปบ้าง และขอเรียนเชิญ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายก เรียนเชิญครับ
- นายวัฒน์ ทรงสิทธิเจริญ** รองนายกเทศมนตรี
วันนี้มีเรื่องนำเรียนประเพณีปีใหม่ม้ง เทศบาลจะไปจัดงานประจำปีให้ชนเผ่าม้ง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เบื้องต้นได้หารือว่าวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเวียง จะไปเข้าร่วมพิธีเปิด และปิดร่วมกับหมู่บ้าน โดยปีนี้จัดขึ้นที่บ้านทุ่งนา น้อย หมู่ที่ ๑๑ และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายกฯ มีนโยบายที่จะจัดงานวันเด็ก ร่วมกับงานประเพณีปีใหม่ม้ง ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ
- นายอนุชา โนวิชัย** รองนายกเทศมนตรี
สืบเนื่องจากวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ กระทบได้รับมอบหมายจากนายกฯ ไปประชุมร่วมที่ ศาลาหมู่บ้านเวียงดอนชัย ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ นายวสุพล จตุรงค์เดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต ๑ อำเภอเชียงของ กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านเวียงดอนชัย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางประกายฯ ประธานสภาฯ และตัวแทนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ถน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไปงาน

ส่วนแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย ที่อยู่หลังโชนโลตัสที่จะไปเชื่อมต่อถนน สีเลนใหม่ ที่ประชุมได้บอกมาให้ใช้เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงบประมาณในการวางท่อ ใช้งบของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยได้ประมาณการไว้ ๑๙๐,๐๐๐.-บาท แต่ประมาณการไว้ ๒ ปีที่แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำ ส่วนเอกสารได้ดำเนินการถ่ายสำเนาไว้เรียบร้อยแล้วมาประกอบขออนุญาตจากสภาเทศบาลตำบลเวียง เพื่อทำการนอกเขต ย้อนไปสมัยก่อนที่เข้ามาทำลานป่าช้าทุ่งพ่อน แต่ผมก็ต้องบอกสภา ๆ ก่อนนะครับว่าถ้าเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็คงเป็นการประชุมรอบหน้า ในการเข้าร่วมประชุมได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพร้อมกับ กองช่าง นาง ธนิตา จันต๊ะคาด สมาชิกสภา เขต ๑ โดยได้ประสานกับนางสาววิจิตรา เดชมี แต่ในการประสานก็ผิดพลาด เพราะ ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ประสานให้ชาวบ้านมาร่วม ซึ่งจะมีการร่วมลงรายชื่อเพื่ออุทิศที่ดินให้ใช้ประโยชน์สาธารณะ ก็ฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ประสานให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเม็งนำเอกสารมา ภายในเดือนมกราคม เพราะจะได้ไปประสานกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ภายในเดือนมกราคมนะครับ ช่วยกันประสาน ส่วนการจัดเรียงเอกสารจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยจัดเตรียมให้ ส่วนการลงพื้นที่ หลังปีใหม่ขอให้แจ้งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของลงพื้นที่ด้วยนะครับ และเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงทั้ง ๒ เขต เพราะที่ผ่านมาก็เห็นแต่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของลงพื้นที่ครับ ก็ไม่เห็นเขตเราลง ในส่วนที่นายกฯ แจ้งไปว่าเงินสะสม ผมขออนุญาตยกตัวอย่างตอนที่ผมเป็น ประธานสภาฯ หมู่บ้านไหนที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ หมู่บ้านนั้นต้องยอมลดงบประมาณในแผนของเทศบาลให้หมู่บ้านอื่นไป เพราะท่านคือสมาชิกสภาเทศบาลไม่ใช่สมาชิกหมู่บ้าน ให้มองภาพรวมนะครับ เช่นกรณี บ้านทุ่งดุกได้งบประมาณทำถนน บ้านใจโก้ได้งบประมาณถนนเส้นกลาง ในส่วนของบ้านห้วยเม็งได้งบประมาณเงินอุดหนุนเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่ยอมลดงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลครับ ในส่วนของถนนสายบายพาสลิกไนท์ ได้ขอยกงบประมาณ ไป ๒ ปีซ้อน แต่ไม่ได้รับการพิจารณา ตอนนี้นายกฯ ได้หารือกับผมว่าจะทำอีกไหม เพื่อรองรับบ เมื่อมันได้รอบหน้าจะได้ตลาดยางทับเหมือนทุ่งดุก บ้านห้วยเม็งอีกภาพรวมก็จะเป็นถนนเส้นรอง ถ้าคนที่มาจากที่อื่นเขาจะได้ไม่ผ่านทางหมู่บ้าน ถ้าใครพอจำได้ จะรู้ว่าสายบ้านสบสม บ้านหาดไคร้เส้นในจะเป็นสายเดิมจะเป็นกองเก่าจนเกิดเป็นภาคกองเก่าจนถึงทุกวันนี้ครับ

ที่ประชุม

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

ปิดประชุม

รับทราบ

กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง และกล่าวปิดประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.


ว่าที่ ร.ต.


(ภักคณ ศิริมงคล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียง

ผู้จัดบันทึกการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางกรรณิกา บุญหา)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาววิจิตรา เดชมี)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายนิรุตต์ ใจใส)

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง
ในสมัยสามัญ สมัยที่.....ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
จึงได้ลงชื่อรับรองไว้เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายจำรอง ยงยีน)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง